

จดหมายน้อย



ร้อยความทรงจำ

จักรชัย วิสุทธากุล

เขียนที่ปัตตานี

28 กรกฎาคม 2567

สวัสดีครับคนไกล

วันนี้เราขอเล่าเรื่องราวในการเดินทางของเรา ผ่านตัวหนังสือ เป็นจดหมายซึ่งเราไม่ได้เขียนมากกว่า 30 ปีแล้ว เพื่อนายจะได้อ่านและเก็บเป็นที่ระลึก มีคนเคยบอกเราว่า “อ่านหนังสือ 1,000 เล่ม ไม่เท่ากับเดินทางหมื่นลี้” เราว่าเป็นเรื่องจริงนะ และเราจะถ่ายทอดการเดินทางของเราผ่านจดหมายหานาย เราไม่คิดว่าการเดินทางของเรา ที่เริ่มจาก งานสถาปนาฯ ที่สโมสรโรตารีทุ่งสง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สนุกและเป็นมิตรภาพที่อบอุ่น รวมถึงสามารถสอบถาม บอกเล่าและแก้ไขปัญหาให้กับทุกสโมสรฯได้ เราเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ไปยังจังหวัดสตูล ในวันที่ฝนตกพริ้วๆ ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศ ทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ป่าเขา และสายหมอกที่ลอยผ่านเมื่อยามฝนตก เราเดินทางไปมอบโครงการอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคมาลาเรียที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นป่าดิบชื้น จากนั้นเราได้เดินทางไปเยี่ยมสโมสรโรตารีสตูล โดยมีพีทิตติ กมลจิตรวี (ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 5) ช่วยประสานงาน เราได้ให้ความช่วยเหลือไปกับสโมสรโรตารีสตูล ซึ่งทางสโมสรโรตารีสตูลชื่นชมมาก วันรุ่งขึ้นเราได้เดินทางเข้าอำเภอหาดใหญ่เพื่อจะเดินทางต่อไปที่อำเภอเบตง เมืองเบตงเป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารักมาก นึกถึงหนังไทยเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลย “โอเคเบตง” ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปกับอุโมงค์ หอนาฬิกาและตู้ไปรษณีย์ สโมสรโรตารีเบตงเป็นสโมสรฯ ที่เล็กแต่มีความอบอุ่น วันนี้ได้มีน้องกรณ์ (อรุณกรวุฒิ ภูมิจินดาบรรณ) ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 1 พร้อมกับน้องชมพู (อน.รัฐติพร ผ่องสวัสดิ์) มาคอยประสานงานช่วยเหลือก่อนหน้าเราได้เข้าพักและเยี่ยมสโมสรโรตารียะลา ซึ่งเป็นสโมสรฯ ที่เริ่มจะมีคนหนุ่มสาวเข้าร่วมงานด้วย และมีโครงการที่ดีๆ มากมาย หลังจากนั้นเราได้กลับมาที่อำเภอหาดใหญ่อีกที เพื่อเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาและสโมสรโรตารีหาดใหญ่ ซึ่งมีพีทิตติ (เพชรวิพร อัฐฐาพรศิริไพศาล) ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 4 และพีเบญ (เบญจมาศ สัตยเสวนา) ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 3 มาคอย ประสานงานต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมสโมสรต่างๆ เราได้รู้ได้เห็น ว่า สโมสรฯ บางสโมสรฯ มีโครงการที่ดีอย่างมากมายเพียงแต่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกมา เช่น โครงการศาลาพักผ่อนโดยสโมสรโรตารีสงขลา ธนาคารรูปและธนาคารกึ่งชุมชนบ้านโคกเมือง โครงการเก็บขยะชายหาด โครงการสมุนไพรรักษาโรค โครงการของชุมชนบ้านบางกล่ำ ฯลฯ หลังจากอยู่อำเภอหาดใหญ่มาหลายวัน เราจะต้องลง 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกครั้ง วันนี้มีน้องต่อ (ศุภศักดิ์ ภูมิไพโรจน์) ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 2 มารอรับตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าเยี่ยมสโมสรโรตารีนาราธิวาส เป็นจังหวัดที่เราเคยมาเมื่อ 35 ปีที่แล้ว หาดนราที่ทัศนียภาพสงบและทอดยาวไกลลิควิวทัศน์ที่ม้วนตัวเข้ากระแทบฝั่ง ชุมชนชาวประมงที่เห็นเรือออกและจอดอยู่เรียงราย สโมสรโรตารีนาราธิวาสในวันนี้มีศักยภาพและเข้มแข็งมาก มีความรัก ความสามัคคี และมีโครงการที่ดีๆ มากมาย ในคืนนั้นนั่งงานเลี้ยงที่มีมิตรภาพอย่างไม่รู้ลืม ในวันรุ่งขึ้นเราเดินทางเข้าตัวเมืองปัตตานี ซึ่งได้ผ่านอนุสรณ์แห่งความรักคือสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีสียัดกรือเซะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าจะรักก็อาจขวางกั้นความรักได้ สโมสรโรตารีปัตตานีเป็นสโมสรเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีโครงการที่เราคิดว่า น่าจะไปบอกเล่าให้นายฟังได้คือ วาดรูปบนกำแพงโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งน้องๆ จาก มอ. วิทยาเขตปัตตานีไปวาดภาพสื่อการเรียนให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เมืองปัตตานีเป็นเมืองที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่น่าค้นหา

วันนี้เราต้องขับรถกลับกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมงานประชุม VIBRANT CLUB WORKSHOP ที่จังหวัดราชบุรี ไว้ฉบับหน้าเราจะเขียนจดหมายให้นายอ่านอีก หวังว่านายคงจะไม่เบื่อ แล้วคอยอ่านจดหมายฉบับหน้าจากเราอีกนะ

คิดถึง

จักรชัย

